



Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập trang báo điện tử của chúng tôi. Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo rao vặt của mình ngay trực tuyến tại www.thevietnampost.com

The Vietnam Post

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 * Tel: 713-777-4900, 713-777-2012, 713-777-8438, 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

Ông Ron DeSantis sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 trên Twitter có tỷ phú Musk tham dự

Thống đốc Florida Ron DeSantis dự kiến sẽ có bước đột phá được chờ đợi từ lâu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 vào thứ Tư (24/5) theo một cách

đưa tranh đề cử của Đảng Cộng hòa, vì ông có khả năng sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Donald Trump. Người được đề cử sẽ đối mặt với

hoạch nộp các thủ tục giấy tờ tuyên bố ứng cử của mình với Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Tỷ phú Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và mạng Twitter



Thống đốc Florida Ron DeSantis.

khác thường - tại một sự kiện với tỷ phú Elon Musk trên Twitter, theo Reuters.

Việc vào cuộc của ông DeSantis sẽ thay đổi cục diện cuộc

Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2024.

Các trợ lý cho biết ông DeSantis, 44 tuổi, cũng có kế

với 140 triệu người theo dõi, cho biết việc ông tham gia sự kiện này trên Twitter không có nghĩa là một cam kết ủng hộ ông DeSantis, mà nó sẽ phản ánh mong muốn của (tiếp trang 5-A)

Nhà khoa học siêu thanh Nga bị buộc tội bán bí mật cho Trung Quốc

Giám đốc một viện khoa học hàng đầu của Nga, bị bắt vì nghi ngờ phản quốc cùng với hai chuyên gia công nghệ tên lửa siêu thanh khác, bị buộc tội tiết lộ

thuyết và Ứng dụng Khristianovich (ITAM) ở Siberia, bị nghi ngờ đã chuyển giao tài liệu mật tại một hội nghị khoa học ở Trung Quốc năm



Tên lửa siêu thanh mới của Nga.

bí mật cho Trung Quốc, hai nguồn nắm thông tin vụ án này cho Reuters biết.

Ông Alexander Shipliyuk, người đứng đầu Viện Cơ học Lý

2017, các nguồn tin cho biết.

Người đàn ông 56 tuổi khẳng định mình vô tội và khẳng định thông tin được đề cập không được phân loại mật và được cung (tiếp trang 5-A)

Pháp chuẩn bị bảo đảm an ninh cho Olympic 2024, lo nhất về mối nguy từ drone

Pháp sẽ triển khai 35.000 nhân viên an ninh và quân đội để bảo vệ lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024 - một cuộc điều

khán giả sẽ đứng hai bên bờ sông Seine, dọc theo tuyến đường sông dài 6 km để xem các đoàn Olympic quốc gia diễu hành bằng

một thể vận hội mở cửa cho đông đảo công chúng, nhưng phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh, từ các mối đe dọa tấn công bằng máy bay



Biểu tượng Olympic gắn tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

hành trên sông ở trung tâm Paris - khỏi các mối đe dọa an ninh bao gồm cả nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái, còn gọi là drone. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết.

Dự kiến, hàng trăm nghìn

các đội thuyền từ cầu Austerlitz đến chân tháp Eiffel.

Sau khi Thế vận hội Tokyo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được tổ chức trong các vận động trường đóng kín cửa cấm khán giả, Paris hứa hẹn sẽ tổ chức

không người lái, và tấn công mạng cho đến các cuộc biểu tình của các nhà hoạt động khí hậu và những người chống chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết Bộ Quốc phòng sẽ giúp tăng cường bảo vệ

(tiếp trang 5-A)

Quan chức Mỹ: Kinh khí cầu Trung Quốc 'không mấy quan trọng'

Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Hoa Kỳ bác việc Trung Quốc sử dụng kinh khí cầu do thám để tung hỏa mù, gọi

tuyên bố họ đang theo dõi một trong những thiết bị tầm cao khi nó di chuyển khắp lục địa Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua.



Kinh khí cầu do thám của Trung Quốc do phi công máy bay do thám U-2 chụp, được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào ngày 22/3/2023.

việc này là không quan trọng khi so sánh với vấn đề lớn hơn do khả năng quân sự hóa không gian ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Việc Trung Quốc sử dụng kinh khí cầu do thám đã thu hút sự chú ý kể từ khi Ngũ Giác Đài

Kể từ đó, Hoa Kỳ đã bắn hạ một số kinh khí cầu của Trung Quốc và các vật thể ở độ cao đáng ngờ khác, đôi khi sử dụng vũ khí tiên tiến và các quan chức Hoa Kỳ thậm chí đã thừa nhận kinh khí cầu có thể thu thập một

(tiếp trang 5-A)

Tướng hàng đầu Israel cảnh báo sắp có 'hành động' đối với dự án hạt nhân của Iran

Vị tướng hàng đầu của Israel hôm thứ Ba 23/5 nêu ra khả năng sẽ có "hành động" nhằm vào Iran vào ngay cả khi cố vấn an ninh

trang Israel, cho biết trong một bài phát biểu: "Iran đã tiến xa hơn bao giờ hết trong việc làm giàu uranium... Có những diễn biến

những người khác cũng có khả năng", ông Halevi phát biểu tại Hội nghị Herzliya, một diễn đàn an ninh quốc tế, với hàm ý rõ ràng



Tướng Herzli Halevi của Israel (trái) đứng cùng một tướng Mỹ (ảnh tư liệu).

quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng chưa có bất kỳ mối đe dọa tức thời nào xuất phát từ một cơ sở hạt nhân mới dưới lòng đất của Tehran.

Trung tướng Herzli Halevi, người đứng đầu lực lượng vũ

tiêu cực trước mắt có thể dẫn đến hành động (quân sự)".

Ông không nêu chi tiết đó có thể là những diễn biến gì, cũng như ai có thể sẽ thực hiện các hành động nào.

"Chúng ta có khả năng, và

nhắc đến đồng minh Hoa Kỳ của Israel.

Các chuyên gia hiện chưa thống nhất được với nhau là liệu quân đội Israel có đủ sức mạnh không để gây ra thiệt hại lâu dài cho các cơ sở hạt nhân của Iran -

(tiếp trang 5-A)

Chiến tranh Ukraine: Nga giao tranh với nhóm vũ trang ở vùng biên giới

Chính quyền Nga cho biết một nhóm vũ trang đã vượt biên từ Ukraine vào khu vực Belgorod của Nga và đụng độ ở đó đã khiến một số người bị thương.

Vladimir Putin cho biết tổng thống Nga đã được thông báo về diễn biến này.

Ukraine phủ nhận trách nhiệm và cho biết công dân Nga



Cảnh quay được xác minh cho thấy một chiếc trực thăng bay thấp tại khu vực Belgorod.

Thống đốc địa phương Vyacheslav Gladkov cho biết các lực lượng Nga đang truy lùng "những kẻ phá hoại", mà ông nói là đã tấn công quân Grayvoronsky ở biên giới.

Người phát ngôn của

từ hai nhóm bán quân sự đứng sau vụ xâm nhập.

Ông Gladkov cho biết tám người đã bị thương, trong đó có hai người nhập viện sau khi một ngôi làng bị pháo kích và hai người bị trúng mảnh đạn ở thị

(tiếp trang 5-A)



SÀN NHÀ & TỦ BẾP

HÃY LÀ MỘT KHÁCH HÀNG KHÔN NGOAN. KHI MUA HÀNG CỦA CHÚNG TÔI, CÁC BẠN SẼ TIẾT KIỆM TỐI ĐA VỚI GIÁ ĐẠI LÝ.

WHOLESALE PRICE	GIÁ SỈ CÁC MẶT HÀNG
Shaker Cabinets	Tủ Bếp Cửa Phẳng
Raised Panel Cabinets	Tủ Bếp Cửa Nâng
Laminate Flooring	Sàn Laminate
Spc Flooring	Sàn nhựa Vinyl Cao Cấp
Engineer Wood Flooring	Sàn Gỗ Công Nghiệp

Hãy Gọi Ngay Cho Chúng Tôi:
713-973-7800 Văn Phòng
832-434-4552 Lucy
281-839-5885 Jason
281-839-5888 Annie

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043
 maxwellflooring@yahoo.com
 www.maxwellflooring.net

084-2055/1624



CHUYÊN ĐẢM TRÁCH MỌI DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI GIA

- Companionship Care (Chăm sóc đồng hành)
- Personal Care (Chăm sóc cá nhân)
- Dementia Care (Chăm sóc người giảm trí nhớ)
- Alzheimer's Care (Chăm sóc bệnh Alzheimer)
- Respite Care (Chăm sóc tạm thời, giúp gia đình có thời gian nghỉ ngơi)
- Transportation Arrangements (Giúp đưa đón người thân đi bác sĩ, đi chợ)
- Errand Assistance (Giúp việc vặt)
- Light Housekeeping (Giúp việc nhẹ trong nhà)
- Post Hospital and Surgery Care (Chăm sóc sau khi ra viện và phẫu thuật)

ACI Home Care với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được huấn luyện, có chứng chỉ, và được kiểm tra lý lịch cẩn thận.

Xin gọi Vivian: **281-781-9220**
 Email: admin@acihomecare.com

CHINATOWN LUCKY ACES Social Club

ASTRO STAR 6 TEXAS BULLSEYE TEXAS HOLD'EM

ĐẶC BIỆT THÁNG 5: THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐIỂM MIỄN PHÍ GIẢI THƯỞNG LỚN

Vòng quay may mắn chạy hàng ngày, giải thưởng lớn đang chờ bạn. Thứ Bảy hàng tuần từ 7:00 tối - 10:00 tối. Bao lì xì xỏ số tới \$1,000. Đồ uống miễn phí không giới hạn.

Tel: 832-744-4167
 www.LuckyAcesClub.com
 Address: 6833 W Sam Houston Parkway #208, Houston, TX

PHẢI 21 TUỔI. CẦN CÓ ID ĐỂ VÀO.





SUN WING SUPERMARKET

5708 S GESSNER RD HOUSTON TX 77036
 ☎ 832-380-8885
 STORE HOURS: 9AM-8PM
 5/25/2023 – 5/31/2023

			
TUFOCO VERMICELLI 3 FOR \$9.99	ASIAN TASTE JASMINE RICE \$17.99	MONTHONG DURIAN 2 FOR \$14.99	WATERCRESS \$0.99/EA
			
PURPLE ONION \$0.59/LB	BANANA \$0.39/LB	LIVE LOBSTER \$9.99/LB	DUNGENESS CRAB \$9.99/LB

QUÝ VỊ MUA STORE GIFT CARD \$100 ĐƯỢC TẶNG NGAY \$5.



Thanks!

TIN THẾ GIỚI

Nhật Bản, Đức thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(VN+) - Nhiều năm nay, Nhật Bản và Đức đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an, cùng với Brazil và Ấn Độ gây sức ép để có ghế thường trực trong một trong số thể chế lớn mạnh nhất thế giới này.

Nhật Bản và Đức cho biết đã đến lúc cần xem xét lại cách một số thể chế lớn mạnh nhất thế giới - bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - ứng xử với các nước mới nổi.

Khái niệm "Nam Bán cầu", để nói về những nước có thu nhập trung bình và thấp, kể cả Ấn Độ, đã trở thành một trọng tâm tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản.

Nhiều năm nay, Nhật Bản và Đức đã thúc đẩy cải cách Hội đồng Bảo an.

Hai nước này cùng với Brazil và Ấn Độ đang gây sức ép để có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an.



Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Nỗ lực này đã có được một cú hích mới tại G7 ngày 20/5 khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Brazil Lula da Silva gặp nhau bên lề hội nghị và nhất trí phối hợp để cải cách Hội đồng Bảo an trên cương vị thành viên không thường trực.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết các tổ chức quốc tế cần thay đổi vì thế giới đang thay đổi.

Phát biểu tại Berlin ngày 15/5, ông Scholz cho rằng: "Bất cứ trật tự quốc tế đang vận hành nào cũng phải phản ánh đặc tính đa cực của thế giới. Thế giới đơn hay lưỡng cực của ngày hôm qua có thể đã định hình dễ dàng hơn, ít nhất vì sức mạnh. Nhưng đó không còn là thế giới mà chúng ta đang sống".

Sáng kiến trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản và các thành viên khác của G7 đang tìm cách cam kết với khu vực Nam Bán cầu, và khi ảnh hưởng của nền kinh tế G7 đang suy giảm.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hiện các nền kinh tế G7 chỉ chiếm 29,9% GDP toàn cầu, giảm đáng kể so với mức 50,7% vào năm 1980.

Thủ tướng Kishida cho biết vai trò của Nhật Bản là cầu nối khoảng cách giữa G7 với Nam Bán cầu trong những lĩnh vực như an ninh lương thực và năng lượng.

Nhật Bản đã thông báo một chương trình hỗ trợ an ninh mới trong năm nay, mang tên Hỗ trợ An ninh nước ngoài (OSA), nhằm cung cấp thiết bị quân sự cho các nước đang phát triển để tăng cường an ninh.

Hơn 8.000 hecta rừng gần biên giới Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha bị thiêu rụi

(VN+) - Đám cháy rừng bùng phát từ hôm 18/5 đã thiêu rụi hơn 8.000 hecta rừng gần biên giới của Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, tốc độ gió lên tới 60km/h đã khiến

việc khống chế đám cháy trở nên rất khó khăn.

Ngày 20/5, hơn 200 binh sĩ cùng hàng trăm lính cứu hỏa Tây Ban Nha được điều động trên khắp cả nước, với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Bồ Đào Nha, đã cùng tham gia nỗ lực khống chế đám cháy rừng đang vượt ngoài tầm kiểm soát ở vùng Extremadura miền Tây nước này.

Từ trước đó 1 ngày, chính quyền sở tại đã phải sơ tán khoảng 700 người dân tại 3 ngôi làng và hy vọng điều kiện thời tiết sẽ thuận lợi hơn để giúp sớm kiểm soát được đám cháy.

Trước đó, tốc độ gió lên tới 60km/h đã khiến việc khống chế đám cháy, bùng phát từ hôm 18/5, trở nên rất khó khăn. Đám cháy đã khiến hơn 8.000 hecta rừng gần biên giới với Bồ Đào Nha bị thiêu rụi. Mùa Đông khô bất thường diễn ra ở miền Nam châu Âu sau 3 năm ghi nhận lượng mưa dưới trung bình đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở Tây Ban Nha.



Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại Fuente de la Reina, Tây Ban Nha, ngày 29/3/2023

Tình hình càng tồi tệ hơn khi xuất hiện đợt nóng bất thường vào cuối tháng Tư, khiến nhiệt độ tăng cao ở nhiều nơi trên cả nước.

Năm 2022, gần 500 vụ cháy đã xảy ra thiêu rụi hơn 300.000 hecta rừng ở quốc gia Nam Âu này.

Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính khiến hạn hán kéo dài, tạo điều kiện lý tưởng cho cháy rừng lan rộng ngoài tầm kiểm soát và gây ra thiệt hại chưa từng có về vật chất và môi trường.

Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện để bầu cử sớm

(VN+) - Nhiều nghị sĩ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.



Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima ngày 21/5/2023

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bác bỏ khả năng chuẩn bị xúc tiến giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử sớm.

Lời bác bỏ này được đưa ra trong bối cảnh ngày

càng có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ làm như vậy sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima.

Kể từ đầu năm, nhiều nghị sĩ đã dự đoán Thủ tướng Kishida có thể kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử vào cuối phiên họp Quốc hội cho đến ngày 21/6 nếu tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông tiếp tục tăng sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7.

Hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên tại Nhật Bản kể từ năm 2016 diễn ra khoảng một tháng sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông giành được 4 trong số 5 ghế quốc hội để tranh cử trong các cuộc bầu cử bổ sung, cho thấy sự ủng hộ dành cho LDP đang gia tăng.

Cuộc khảo sát mới nhất vào cuối tháng 4 cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các tăng trở lại, đạt mức 46,6%.

Giới chuyên gia cho rằng đây có thể là kết quả từ những thành công ngoại giao của ông Kishida trong thời gian qua như sự cải thiện quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do báo Nikkei công bố đầu tháng 5 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vượt mức 50% lần đầu tiên trong 8 tháng qua.

Kết quả này làm gia tăng đồn đoán về khả năng ông Kishida sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.

Theo cuộc thăm dò trên, khoảng 52% số người được hỏi ủng hộ Thủ tướng Kishida, tăng 4% so với tháng trước.

Trong khi đó, hai cuộc thăm dò khác cũng cho thấy kết quả tích cực về tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm.

Giáo sư Mieko Nakabayashi thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản nhận định thời điểm sắp tới là cơ hội tốt nhất để Thủ tướng Kishida kêu gọi bầu cử Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bầu cử chức Chủ tịch LDP vào tháng 9/2024.

Đài Loan muốn duy trì hiện trạng hòa bình ở eo biển

(DT) - Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn khẳng định muốn duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan.

Trong bài phát biểu hôm 20/5, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh hòn đảo này không mong muốn xảy ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, bất chấp những căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây.

"Xung đột không phải là một lựa chọn. Không bên nào được phép thay đổi tình trạng hiện tại bằng vũ lực. Duy trì hòa bình và ổn định là ưu tiên của Đài Loan và toàn thế giới", bà Thái Anh Văn tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Đài Loan đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cùng các quốc gia khác trên thế giới để tìm kiếm giải pháp nhằm tháo gỡ căng thẳng. Nhân dịp này, bà Thái xác nhận Đài Loan đang tích cực thảo luận với Mỹ nhằm đẩy nhanh quá trình nhận viện trợ quân sự từ Washington.

Hôm 5/5, Reuters đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan.

Trong bản kế hoạch ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc viện trợ quân sự lên tới 1 tỷ USD cho đồng minh ở Đông Bắc Á. Khoản hỗ trợ này sẽ được thanh toán thông qua Quyền chi ngân sách của Tổng thống, phương thức tương tự với cách Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận chính quyền hòn đảo này sẽ thất bại nếu tác quân sự với Mỹ. Bên cạnh đó, Đài Loan cũng nỗ lực tăng cường hợp tác với "các quốc gia thân thiện khác" nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cùng một số vấn đề quốc tế khác.

LNC APPLIANCE SERVICE
090-1055/1623
7 Năm kỹ thuật viên ủy quyền của Samsung
4 Năm dịch vụ độc lập thiết bị LNC
Chuyên: THƯƠNG HIỆU: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag
THIẾT BỊ: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave
Dịch vụ đặc biệt cho Washer, Dryer chỉ với \$75 + Phụ Tùng (nếu cần thiết)
Gọi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

GIAU PLUMBING
050-2090/1658 (1year)
Chuyên về water heater/ shower faucet
Ống nước dưới đất bị bể • Máy lọc nước, uống nước
Thay vòi nước, bồn cầu, bồn tắm, máy xay rác
Gas cho nhà bếp/ máy sấy
Remodel phòng tắm/ nhà bếp
Repipe từ Galvaize sang Pex
XIN GỌI: ANH GIÀU 281-777-5668

TOM CONSTRUCTION
844-2058/1624
* Nhận làm các dịch vụ điện, gas, nước
* Remodeling kitchen, bathroom
* Nhận new build out & remodeling Nail Salon, Restaurant, văn phòng bác sĩ, etc.
* Nhận đổ xi măng, xây patio, fencing, roofing, sprinkler system
No job is too small
Xin liên lạc: Tom 713-885-4903
Special: có giá đặc biệt cho laminate, engineer wood, granite countertop, culture marble, sale & install.

GARAGE DOOR
038-2047/1615
Tư Gia & Thương Mại
* Khẩn cấp 24/24
* Sửa chữa và lắp máy tự động
* Định giá miễn phí
* Sửa chữa và lắp ráp cửa garage
* Thay lò xo
* Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động
Chính: 832.314.3641

TIN THẾ GIỚI

Châu Âu căng mình giữ lời hứa viện trợ cho Ukraine

(VNE) - Châu Âu giờ đây mới rục rịch tăng cường sản xuất quốc phòng, khiến họ khó nhanh chóng đáp ứng cam kết viện trợ quân sự không lồ cho Ukraine.

Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky khép lại chuyến công du loạt nước châu Âu tuần qua, các cam kết viện trợ quân sự mới trị giá hàng tỷ USD mà Ukraine nhận được là minh chứng cho thấy sự ủng hộ của châu lục dành cho Kiev trong xung đột với Moskva.

Ông Zelensky đã nói rõ trước các chuyến thăm Đức, Pháp và Anh rằng cuộc phản công được mong chờ của Ukraine không thể bắt đầu nếu họ chưa có thêm vũ khí, đạn dược.

Anh sau đó thông báo chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, có thể tăng cường đáng kể khả năng tấn công của Ukraine. Nhưng các chuyên gia cho rằng phần lớn vũ khí mới nhất mà các lãnh đạo châu Âu hứa hẹn khó có thể đến được chiến trường trước khi Kiev mở chiến dịch phản công. Mặt khác, khả năng duy trì hỗ trợ ở quy mô lớn như vậy của châu Âu vẫn chưa rõ ràng.

Theo giới phân tích, các nước châu Âu đã không hành động đủ nhanh để xoay chuyển chính sách công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine về đạn pháo, xe bọc thép và những loại vũ khí khác.

Các kho vũ khí thời Liên Xô của Ukraine cũng như nguồn dự trữ khí tài phương Tây đang dần cạn kiệt, làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cho Kiev vào cuối năm nay, điều sẽ cản trở Ukraine tiến hành bất kỳ cuộc phản công nào khác.



Nhân viên tại nhà máy Les Forges de Tarbes ở Tarbes, Pháp, đang sản xuất đạn cho pháo Caesar

“Châu Âu cần đầu tư cho công nghiệp quốc phòng nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Ukraine”, Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, nhận xét. “Vấn đề đã trở nên quá rõ ràng từ tháng 4 năm ngoái nhưng họ vẫn không làm gì cả”.

Phương Tây đang ngày càng nhận thức rõ ràng hơn rằng việc hỗ trợ từng phần cho Ukraine là không đủ để giúp Kiev tạo thêm đột phá dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.400 km, nơi Nga đã dành nhiều tháng cùng cố phòng tuyến.

“Lực lượng Nga biết cách rút kinh nghiệm và hiểu rõ rằng cuộc phản công sắp diễn ra”, tướng Richard Barrons, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân của quân đội Anh, cho biết. “Chiến dịch phản công sẽ có một số tác động nhất định, nhưng nó không thể đẩy hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi Ukraine. Nói cách khác, đây sẽ không phải chiến dịch cuối cùng của Ukraine trong cuộc chiến, nếu họ vẫn muốn tiếp tục”.

Chiến dịch của Nga hồi tháng hai năm ngoái đã gây sốc cho châu Âu, khi lực địa này suốt nhiều thập kỷ qua chỉ tập trung vào phát triển kinh tế và chỉ tiêu xã hội mà lơ là đầu tư cho quân sự.

“Các nước châu Âu trong những năm qua đã không chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn có thể xảy ra”, Camille Grand, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, viện nghiên cứu có trụ sở tại Berlin, Đức, bình luận. “Đó không phải cốt lõi trong chính sách của họ và họ đã không dự trữ đủ số đạn dược cho tình huống này”.

Người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho biết

liên minh đang “tích cực phối hợp” nhằm giải quyết nhanh chóng tình trạng thiếu hụt kho dự trữ đạn cũng như củng cố cơ sở công nghiệp xuyên Đại Tây Dương.

“Một số đồng minh, trong đó có Mỹ, Anh, Na Uy và Pháp, đã ký các hợp đồng lớn với ngành công nghiệp quốc phòng, cho phép họ tăng cường năng lực sản xuất”, ông nói, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng hai cảnh báo Ukraine đang tiêu thụ đạn nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất của các đồng minh và thời gian chờ để có đạn pháo cỡ lớn đã tăng từ 12 lên 28 tháng.

“Quan trọng tương đương với việc hỗ trợ một chiến dịch phản công thành công là chính sách công nghiệp phù hợp với quy mô cuộc chiến, nhưng chúng ta chưa có điều đó”, ông nói. “Điều đáng tiếc là chúng ta đã để lãng phí 13 tháng giao tranh trước khi bắt đầu phát triển công nghiệp quốc phòng”.

Ủy ban châu Âu tháng qua công bố một kế hoạch trị giá hơn 530 triệu USD nhằm thúc đẩy sản xuất các loại đạn pháo Ukraine cần. Giới chuyên gia quân sự nhận định sáng kiến này đánh dấu bước thay đổi quan trọng, nhưng việc triển khai đang diễn ra quá chậm chạp.

EU đến giờ vẫn chưa công bố bất kỳ bản hợp đồng mới nào và các quốc gia thành viên đang tiếp tục tranh cãi về cách chi tiêu cho một chương trình riêng trị giá hơn một tỷ USD để mua thêm đạn pháo, tên lửa.

Năm ngoái, quân đội Ukraine khai hỏa 180.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Trước xung đột, Mỹ sản xuất được khoảng 14.500 quả đạn pháo mỗi tháng và sản lượng của EU cũng gần tương tự.

Nhưng Mỹ đã phản ứng nhanh hơn trước tình trạng cạn kiệt kho dự trữ, thúc đẩy sản xuất trong nước lên 20.000 quả đạn mỗi tháng và mạnh tay đầu tư để tăng sản lượng lên 90.000.

Nhưng Ukraine hiện vẫn sử dụng 90.000 đến 140.000 quả đạn mỗi tháng, theo Watling, trong khi các khoản đầu tư vào sản xuất đạn dược của EU phải mất từ một đến hai năm mới có thể cho ra sản phẩm.

“Bạn không cần phải là một nhà phân tích quân sự giỏi mới nhận ra rằng sau 13 tháng chiến sự, các nước châu Âu mới đầu tư lớn vào sản xuất đạn pháo là quá muộn”, Michael Kofman, giám đốc chương trình nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân của Mỹ, cho hay. “Mỹ đã tăng đáng kể năng lực sản xuất, nhưng châu Âu có công suất lớn hơn. Nhiệm vụ của họ là tận dụng ngành công nghiệp quốc phòng sẵn có và đầu tư”.

Dù vậy, một số người cho rằng thông báo về các gói viện trợ mới nhất của châu Âu cho Ukraine vẫn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga rằng họ sẽ ủng hộ Kiev lâu hơn khả năng Moskva kéo dài cuộc chiến.

“Một cam kết kéo dài nhiều tháng sẽ là bằng chứng cho thấy EU vẫn đoàn kết và viện trợ vẫn tiếp diễn”, một quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu nói. “Số lượng đạn pháo không quan trọng, quan trọng là nó được duy trì”.

Nga cũng đang nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây. Theo dữ liệu được công bố gần đây trên trang web của Bộ Tài chính Nga, Moskva đã chi 26 tỷ USD cho quốc phòng chỉ riêng trong tháng một và tháng hai, tăng 282% so với cùng kỳ năm 2021.

Watling cho biết Nga có thể sản xuất 2,5 triệu quả đạn pháo trong năm nay, tăng từ 1,7 triệu quả trước xung đột.

Đáp lại tuyên bố từ EU rằng sẽ cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng ba khẳng định Moskva sẽ sản xuất số đạn pháo nhiều gấp ba lần so với cùng kỳ.

“Nga có khả năng huy động nền kinh tế để hỗ trợ lực lượng vũ trang và kiểm soát vận mệnh của chính mình theo cách mà Ukraine không thể”, tướng Barrons nói. “Điểm yếu lớn nhất của Ukraine là phụ thuộc vào kho dự trữ và công nghiệp quốc phòng phương Tây”.

Hàn Quốc, EU nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực

(VN+) - Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp

tác về nhiều mặt, trong đó có an ninh kinh tế, bao gồm các hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện và tháo gỡ nút thắt trong chuỗi các ngành công nghiệp.

Ngày 22/5, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chung trong giải quyết các vấn đề khí hậu, y tế và kỹ thuật số.

Tuyên bố chung được đưa ra tại hội nghị do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tổ chức tại thủ đô Seoul.

Hội nghị đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-EU, cũng là lần đầu tiên hai lãnh đạo EU thăm quốc gia Đông Bắc Á.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác Hàn Quốc-EU trên cơ sở chung về những giá trị cốt lõi như pháp quyền, đồng thời cam kết nỗ lực làm sâu sắc thêm mối quan hệ này.

Theo hãng tin Yonhap, trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị, ba nhà lãnh đạo cho biết họ đã nhất trí khởi động Quan hệ Đối tác Xanh Hàn Quốc-EU nhằm đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh.

Các nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh Thỏa thuận Hành chính Hàn Quốc-EU về chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp về y tế, nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong việc xác định các rủi ro y tế và tăng cường hợp tác nghiên cứu, đổi mới, chế tạo và sản xuất các sản phẩm y tế.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất sẽ hỗ trợ các quốc gia khác cải thiện khả năng phát hiện và ứng phó với rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe cộng đồng.

Tuyên bố cũng đề cập đến thỏa thuận Quan hệ Đối tác Kỹ thuật số Hàn Quốc-EU được ký vào tháng 11/2022 nhằm thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, mạng di động thế hệ tiếp theo, máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các quy định về nền tảng kỹ thuật số và trực tuyến.

Hàn Quốc và EU nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, bao gồm các hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện và tháo gỡ nút thắt trong chuỗi các ngành công nghiệp chính như chip bán dẫn.

Tuyên bố cho biết hai bên sẽ thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược cấp ngoại trưởng, nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời mở rộng Đối thoại Chính sách Công nghiệp hiện tại thành Đối thoại Chính sách Công nghiệp và Chuỗi Cung ứng (SCIPD), với mục tiêu tổ chức phiên SCIPD đầu tiên trong năm nay.

Hai bên cho biết sẽ sớm triển khai các cuộc đàm phán chính thức để Hàn Quốc có thể tham gia chương trình nghiên cứu và đổi mới Horizon Europe với tư cách là một quốc gia liên kết, nhằm giúp tăng cường hợp tác về các công nghệ tiên tiến và đổi mới. Chương trình có ngân sách 95,5 tỷ euro.

Nhận định về tiến triển mới trong mối quan hệ Hàn Quốc-EU, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học King's College London Ramon Pacheco Pardo cho rằng an ninh kinh tế là một trong những chủ đề chính trong nỗ lực hợp tác đôi bên, với “khả năng phục hồi chuỗi cung ứng” là ưu tiên hàng đầu của châu Âu và Hàn Quốc.

Theo Giáo sư Pardo, EU muốn đảm bảo đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu chung và hợp tác trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, pin điện hoặc AI, vốn được xem là lĩnh vực mà các công ty Hàn Quốc và quốc tế khác tiến bộ hơn so với châu Âu.

Ngoài ra, Giáo sư Pardo cho biết cả hai bên vẫn duy trì cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sẽ hướng đến thảo luận về cách củng cố chủ nghĩa thương mại đa phương.

Ngoài ra, tại hội nghị, hai bên đã trao đổi về những vấn đề toàn cầu khác như cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề Triều Tiên.

Chủ tịch Ursula von der Leyen đã cảm ơn Hàn Quốc góp phần viện trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đối thoại.

BB-AIR
Commercial and Residential
Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:
- Máy lạnh, máy sưởi
- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại
- Walk in Cooler and Freezer
Binh Bui 832.495.5139
LIC # TACLB118925C Bbaircondition@yahoo.com

TUNG BỪNG KHAI TRƯƠNG
HEALTH FOOT Spa
enjoy!
GIẢM GIÁ \$5
VỚI BẢO HOÀC HÌNH CHỤP QUANG CÁO NÀY
\$5 off with this posting or snapshot
346-639-9092
Little Saigon Plaza @ 8013 S Kirkwood Rd Houston TX 77072
(Ngay ngã tư Kirkwood Rd và Beechnut)

A-Z REMODELING
COMMERCIAL - RESIDENTIAL
LIC# 120250
❖ Chuyên sửa chữa, xây nhà ở và cơ sở thương mại
❖ Phòng Khách, Phòng Bếp, Nhà Tắm, Tường Nhà
❖ Cửa Ra Vào, Cửa Sổ, Nền Nhà, Hàng Rào, Patio
❖ Điện, Nước, Sơn trong và Ngoài
❖ Trên 20 năm kinh nghiệm
❖ 7/24 Estimate
Vui lòng liên lạc Thanh hoặc Jenny
214-721-4051 * 832-860-8698
Email: thanhhuynh0321@gmail.com

PLUMBING REPAIR
Nhận Sơn Sửa Nhà Thông cống nghẹt
* Bồn tắm nghẹt, toilet nghẹt
* Sinks nghẹt, máy rửa chén nghẹt
* Đường ống nước bị tắc nghẹt
* Nhận thay mới và sửa chữa
Xin gọi: Lâm 832-955-6459 (cell)
UY TÍN - ĐÚNG HẸN - GIÁ PHẢI CHẴNG

TIN THẾ GIỚI

Chuyên gia Hàn Quốc bắt đầu thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima

(VN+) - Cuộc thị sát của các chuyên gia Hàn Quốc là nội dung đã được hai nước thông nhất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 23/5, các chuyên gia Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc thị sát kéo dài hai ngày tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại do thảm họa động đất ở Nhật Bản, liên quan đến kế hoạch của nước này xả nước thải có chứa chất phóng xạ nồng độ thấp đã qua xử lý từ nhà máy này ra biển.

21 chuyên gia trong các lĩnh vực như bức xạ và lò phản ứng hạt nhân dự định chia sẻ kết quả kiểm tra của họ với dân chúng Hàn Quốc, trong bối cảnh lo ngại về tác động tiềm ẩn của việc xả nước thải này đối với môi trường đại dương.



Các bể chứa nước thải có chất phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1

Các hạng mục kiểm tra bao gồm hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến giúp giảm nồng độ chất phóng xạ, ngoại trừ triti, xuống mức an toàn theo quy định và bể chứa nước.

Chính phủ Nhật Bản và doanh nghiệp vận hành nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo, có kế hoạch bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý vào mùa Hè này qua một đường ống, sau khi pha loãng nước thải với nước biển theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

Phát biểu hợp báo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn cung cấp những lời giải thích thấu đáo, bao gồm cả dữ liệu. Chúng tôi hy vọng rằng những hiểu biết về sự an toàn trong việc xả thải này sẽ sâu sắc hơn ở Hàn Quốc".

Theo chính phủ Hàn Quốc, ngoài đoàn thanh sát, thời gian vừa qua, các chuyên gia của nước này cũng tham gia quá trình kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời yêu cầu Nhật Bản cung cấp tài liệu để tự đánh giá về tính an toàn.

Hiện tại, IAEA đang tiến hành kiểm chứng kế hoạch của Tokyo căn cứ theo thỏa thuận quốc tế. Tới nay, IAEA đã 5 lần công bố báo cáo kiểm chứng. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu tới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bước đi quyết định bảo vệ đa dạng sinh học

(VN+) - Các nước cần đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, chuyển hướng trợ cấp sang các giải pháp xanh vì môi trường, công nhận quyền của người dân bản địa và các cộng đồng địa phương.

Ngày 22/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới tăng cường cam kết và tiến hành các bước đi mang tính quyết định hướng tới xây dựng một tương lai bền vững.

Phát biểu nhân Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học (22/5), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres nhận định việc Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng Sinh học (COP 15) thông qua Khung Đa dạng Sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal hồi tháng 12/2022 là một bước đi quan trọng, song ông nhấn mạnh "đã đến lúc chuyển từ thỏa thuận sang hành động".

Theo đó, các nước cần đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, chuyển hướng trợ cấp sang các giải pháp xanh vì môi trường, công nhận quyền của người dân bản địa và các cộng đồng địa phương - những người bảo vệ lớn nhất cho đa dạng sinh học của thế giới.

Bên cạnh đó, các chính phủ và doanh nghiệp cần hành động nhanh và mạnh hơn nhằm ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học và khủng hoảng khí hậu.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nêu rõ các hành động của con người đang tàn phá khắp nơi trên hành tinh, đây là 1 triệu loài động, thực vật rơi vào nguy cơ bị tuyệt chủng. Đây là hệ quả của suy thoái môi trường sống, ô nhiễm tầng vọt và khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng. Do đó, con người "cần chấm dứt cuộc chiến với tự nhiên".

Ông cũng kêu gọi các chính phủ và khu vực tư nhân hợp tác nhằm "đảm bảo tương lai bền vững cho tất cả mọi người".

Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học, với mục đích thúc đẩy hiểu biết và nhận thức của con người về đa dạng sinh học.

Trên cơ sở Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal, Liên hợp quốc chọn chủ đề Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học năm nay là "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học" nhằm nhấn mạnh việc nhanh chóng chuyển trọng tâm từ cam kết sang hành động thực hiện các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học.

Giao tranh tại Sudan: Hơn 250.000 người dân đã phải di tản

(VN+) - Xung đột tại Sudan đã khiến hơn 250.000 người sơ tán sang các nước láng giềng và sẽ còn có thêm nhiều người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nữa khi giao tranh tiếp diễn.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/5, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 60.000-90.000 người ở Sudan đã sơ tán sang nước láng giềng Cộng hòa Chad kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng trước.

Thông kê cũng cho thấy xung đột đã khiến hơn 250.000 người sơ tán sang các nước láng giềng và sẽ còn có thêm nhiều người rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn nữa khi giao tranh tiếp diễn.

Phát biểu trong chuyến thăm 4 ngày tới Cộng hòa Chad, Trợ lý Cao ủy phụ trách các hoạt động của UNHCR, ông Raouf Mazou, nhấn mạnh gần 90% những người mới sơ tán đến Cộng hòa Chad là phụ nữ và trẻ em.

Nhiều người hiện đang phải ở những nơi trú ẩn tạm thời, thậm chí dưới gốc cây, với các dịch vụ cơ bản rất hạn chế.

Do đó, khi mùa mưa tới, cần khẩn trương đưa những người này đến các trại tị nạn gần nhất và cộng đồng quốc tế cần tăng cường hỗ trợ vì tính cả những người sơ tán trong các cuộc xung đột trước, Cộng hòa Chad hiện là nơi trú ngụ của gần 700.000 người tị nạn.

Đầu tháng này, Chương trình Lương thực của Liên hợp quốc cho biết cần 162,4 triệu USD để hỗ trợ Chính phủ Cộng hòa Chad giúp đỡ 2,3 triệu người đang cần lương thực khẩn cấp.

Trong khi đó, cùng ngày, Quỹ Ứng phó Khẩn cấp của Liên hợp quốc (CERF) thông báo đã dành 5 triệu USD cho những nỗ lực nhân đạo ở Ai Cập để hỗ trợ những người phải sơ tán do xung đột ở nước láng giềng Sudan.

Theo CERF, khoản tiền trên sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, nước, vệ sinh và các dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ tiền mặt cũng như hỗ trợ tâm lý-xã hội cho người tị nạn, người hồi hương, người xin tị nạn và công dân nước thứ ba đến từ Sudan. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Sudan vào ngày 15/4 vừa qua, Ai Cập là nước tiếp nhận nhiều người tị nạn Sudan nhất.

Tính đến ngày 17/5, hơn 113.000 người đã vượt qua biên giới Sudan để đến Ai Cập và con số này sẽ tiếp tục tăng, với khoảng 5.000 người mỗi ngày. UNHCR ước tính tổng cộng 350.000 người ở Sudan sẽ sơ tán đến Ai Cập trong 6 tháng tới.

Ngoài khoản tiền 5 triệu USD trên, CERF cũng đã cung cấp tổng cộng 17 triệu USD cho các nước láng giềng của Sudan, trong đó có Cộng hòa Chad, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.



COMPASSION BEAUTY & MASSAGE SCHOOL 6672 HWY 6 SOUTH HOUSTON, TX 77083 832-632-1866

TRƯỜNG THẨM MỸ VÀ MASSAGE CHUYÊN ĐÀO TẠO VỀ: COSMETOLOGY: TÓC (1,000 GIỜ) FACIAL: CHĂM SÓC DA MẶT (750 GIỜ) MANICURIST: CHĂM SÓC MÓNG (600 GIỜ) MASSAGE: MÁT XA (500 GIỜ)

MỞ CỬA: THỨ BA ĐẾN THỨ SÁU 9:00 AM ĐẾN 6:00 PM ĐÓNG CỬA: THỨ BẢY, CHỦ NHẬT, THỨ HAI

NẾU QUÝ KHÁCH MUỐN TÌM HIỂU THÊM, XIN LIÊN LẠC VỚI THẦY MINH



Trung Tâm Dịch Vụ

PACIFIC

KHAI THUẾ & KẾ TOÁN

- * Khai thuế lợi tức cá nhân, cơ sở thương mại. * Lập hồ sơ mua bán, giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại. * Thay mặt thân chủ giải quyết các hồ sơ khó khăn & rắc rối với sở thuế. * Xin giảm thuế nhà. * Lấy thuế tối đa, hợp pháp, chính xác.

XIN TRỢ CẤP AN SINH XÃ HỘI

- * Medical, Food Stamp, Chip (Bảo đảm được chấp thuận). * SSI - SSA - Trợ cấp tiền bệnh, tàn tật, tiền hưu (có chuyên viên đưa đón đại diện thân chủ trong cuộc phỏng vấn). * Khiếu nại xin tăng tiền SSI và Food Stamp (bảo đảm được mức tối đa).

DI TRÚ & NHẬP TỊCH

- * Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái, hôn phu, hôn thê. * Xin quốc tịch, thẻ xanh, giấy đi làm. * Theo dõi hồ sơ di trú còn dở dang hay gặp khó khăn.

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072 (khu Tượng Đài Chiến Sĩ) Phone: 281-530-4000 Cell: 832-640-5006

KẾT QUẢ - TẬN TÂM - NHANH CHÓNG

'Thung lũng âm thực' của Italy tan hoang sau 2 trận lũ lụt khủng khiếp

(VN+) - Emilia-Romagna-thung lũng âm thực, nơi mỗi năm thu hút hàng triệu lượt người đến thăm, tan tác sau 2 trận mưa lũ, dự kiến sẽ thiệt hại gấp 3 lần so với 13 tỷ euro do trận động đất kinh hoàng năm 2012.

Vùng Emilia-Romagna vẫn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 21/5, với các trận mưa quay trở lại khiến nhiều khu vực rộng lớn vẫn chìm trong nước và sạt lở đất chưa dừng lại, đặc biệt là ở các khu vực thuộc vùng núi Apennines.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo vệ Dân sự vùng Emilia-Romagna, bà Irene Priolo cho biết khoảng 100 thành phố và thị trấn trong vùng đã bị thiệt hại do lũ lụt, gấp 3 lần số lượng bị ảnh hưởng do trận động đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực này vào năm 2012.

Lũ lụt đã gây ra hơn 305 vụ lở đất và làm hư hỏng hoặc đóng cửa hơn 500 con đường, với mức thiệt hại lên tới nhiều tỷ euro.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Priolo nói: "Nhìn từ trên cao, vùng này trông giống như đã bị đánh bom. Ở một số khu vực, chúng tôi sẽ phải xây dựng lại những con đường mới, thay đổi hoàn toàn hình dạng của mạng lưới đường bộ".

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố Bologna, ông Matteo Lepore đánh giá sẽ phải mất "hàng tháng và ở một số nơi có thể hàng năm" để sửa chữa đường sá và cơ sở hạ tầng.

Theo chính quyền vùng Emilia-Romagna, ngoài ít nhất 14 người thiệt mạng, số người phải sơ tán vì lũ lụt đã tăng lên hơn 36.600 người, hầu hết trong số này (27.775 người) đã phải rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Ravenna, nơi tình hình đặc biệt tồi tệ, thiếu nước uống và lương thực ở một số khu vực; 4.830 người ở tỉnh Forli-Cesena và 4.012 người ở khu vực thành phố Bologna.

Hai đợt mưa, diễn ra cách nhau 15 ngày, đã đổ xuống Emilia-Romagna lượng nước mưa bằng mức trung bình của

cả năm, sau 2 năm hạn hán khiến mặt đất khô nứt trở nên không thấm nước, làm trôi đất lớp đất bề mặt và phá hủy các vườn cây ăn quả, vườn nho và diện tích canh tác đã sẵn sàng để thu hoạch.

Hàng nghìn trang trại vẫn chìm trong biển nước, vô số gia súc bị chết đuối hoặc có nguy cơ chết đói, trong lúc mưa vẫn tiếp tục.

Tổng liên đoàn Nông nghiệp Italy (Confagricultura) ước tính mức thiệt hại kinh tế của mỗi ha đất là 6.000 euro (6.500 USD) đối với các loại cây trồng như lúa mì, lúa mạch, ngô, đậu tương, hoa hướng dương, cỏ linh lăng và các loại cây lấy hạt khác.

Thiệt hại của các vườn cây ăn trái, vườn nho và vườn ô liu cao gấp 5 lần, ở mức 32.000 euro (35.000 USD)/ha.

Trong khi đó, Liên đoàn Nông dân Quốc gia (Coldiretti) cho biết thiệt hại là "không thể đo đếm được" trong lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là trái cây và rau quả.

Tuyên bố nêu rõ: "Việc nước đọng trong vườn cây ăn quả sẽ làm 'ngẹt thở' rễ cây cho đến khi chúng bị thối rữa và có nguy cơ hủy hoại toàn bộ số cây trồng, mà sẽ mất nhiều năm trước khi có thể sản xuất trở lại". Hiện có tới 40 thành phố có các loại cây trồng như vậy bị nhấn chìm trong nước lũ.

Sản lượng đã được thu hoạch cũng bị đe dọa. Ông Massimo Masetti, Giám đốc Hiệp hội Nông nghiệp tỉnh Ravenna, cảnh báo: "Tại nhiều nơi, nước đã tràn vào kho và ngũ cốc bị ướt gây thiệt hại kinh tế lớn".

Các tổ chức nông nghiệp cho biết hiện có hơn 5.000 trang trại có nhà kính/vườn ươm, chuồng trại bị chìm trong nước.

Trong khi những thị trấn trên đỉnh đồi không bị thiệt hại do lũ lụt, nhưng sau nhiều ngày không có thức ăn, nước và điện, tình hình trở nên tồi tệ.

Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra vào năm 2012, thiệt hại kinh tế của Emilia-Romagna lên tới hơn 13 tỷ euro. Nhưng theo Coldiretti, thiệt hại của hai đợt mưa lũ lịch sử này có thể cao gấp 3 lần.



CORNERSTONE MEMORIALS
"Since 1999"




Cornerstone Memorials thành lập từ năm 1999. Các nhà thiết kế đồ họa của chúng tôi có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật chi tiết và chúng tôi chưa bao giờ để các tác phẩm của mình bị đánh giá thấp. Chúng tôi ở đối diện Nghĩa trang Forest Park Westheimer, bên cạnh Domino's Pizza.

Cornerstone Memorials Inc.
12843 Westheimer Rd., Ste. B.
Houston, TX 77077

281-920-0100
www.cornerstonememorials.com


092-1628/2060

JOHN HONG
713-517-4723 * 832-588-1793

Licence: B # 07009
RICHMOND AMERICAN GENERAL CONTRACTORS

- * Có nhiều năm kinh nghiệm, phục vụ tận tình, chu đáo, bảo đảm hài lòng quý vị.
- * Nhận thiết kế (design), xây mới (build), sửa chữa (remodeling):
- Nhà cửa, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, phòng game, nhà bếp, patio...
- Nhà hàng, văn phòng thương mại, tiệm Nail, tiệm Tóc...
- Làm sàn gỗ, lát gạch.
- Làm siding, làm roofing...
- Làm điện, nước, máy lạnh, máy thông hơi...
- Sơn nhà, tiệm trong và ngoài
- Và các dịch vụ khác

* Để quý vị được an tâm và tin tưởng, chúng tôi có bảo hành cho những dịch vụ mà chúng tôi đã làm.



Maribel Cervantes



NỐI MI - UỐN MI - TỈA CHÂN MÀY
832-951-2442
(Xin nói tiếng anh)
Chaparritaestrada804@gmail.com

6666 Harwin Rd, Suite 206A, Houston, TX 77036

MY HOA

FOOD MARKET

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *
Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799




Fresh & Live SEAFOOD



Hải Sản Tươi thay đổi hàng ngày



LƯU Ý! LƯU Ý! FREE GIFTS!
Mua \$10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện và số an ủi Thùng Mì



Thực phẩm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng **ON SALE** lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quây B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vừa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

Tuyển Dụng/Hiring

- Thu Ngân / Cashier
- Bán và Cắt Thịt Cho Quay Heo Quay / BBQ Cutter
- Người Cắt Thịt / Meat Cutter
- Người Chất Hàng / Stocker
- Người Bảo Trì / Maintenance or Handyman
- Nhập Dữ Liệu / Data Entry

Bán thời gian hoặc toàn thời gian / Part time or full time.
Ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh / Priority is given to Vietnamese and English bilingual

Áp dụng / Apply by:
Gọi / Call: **832-308-0166**
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php
Đến gặp trực tiếp chúng tôi tại siêu thị / come in person

HÀNG SALE! HÀNG SALE! ĐẠI HẠ GIÁ

MỖI TUẦN CÓ HƠN TRĂM MÓN HÀNG ON SALE.
MUA NHIỀU TẶNG NHIỀU, CÀNG MUA CÀNG TẶNG.

WE ACCEPT ALL TYPES OF CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

Giờ mở cửa:
Mở cửa 7 ngày trong tuần
STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
Chợ Mỹ Hoa Kính mời



BỆNH VIỆN THANH VÂN

CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

Thanh Van Cosmetic Surgery Hospital

PHẪU THUẬT
NÂNG NGỰC NỘI SOI



PHẪU THUẬT THẨM MỸ TOÀN DIỆN

- **Nâng Ngực Nội Soi**
- **Nâng Mũi S line Hàn Quốc**
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,
đường nét tự nhiên.

33 G-H-F Nguyễn Bình Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
ĐT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494
Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com
E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn
Số GP: 69/BYT - GPHĐ

GIÁM ĐỐC

Bác Sĩ NGUYỄN THANH VÂN

